



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สด. (สน.พส.) โทร. 02-241-9000 ต่อ 2122-4 โทรสาร 0-2243-2230

ที่ มท 0810.2/ ว ๑

วันที่ 13 มกราคม 2552

เรื่อง การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เรียน ร.อสด. ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด.

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยได้มอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านนำนโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ได้จัดส่งสรุปสาระสำคัญการมอบนโยบาย ทาง E-mail address ของผู้บริหารในสังกัด สด. ด้วยแล้ว หรือสามารถ download ได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำแถลงนโยบาย
ของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย



ตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้มีภารกิจหลายประการที่กระทรวงมหาดไทย จะต้องรับมาปฏิบัติ และขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งพวกเราจะต้องช่วยกันหาแนวทางฟื้นฟูเยียวยาความบอบช้ำของประเทศ และต้องช่วยกันสกัดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ประเทศชาติ ได้รับความเสียหายมากกว่าที่ผ่านมา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงมหาดไทย สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ และสอดคล้องกับภารกิจของชาวมหาดไทย คือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ ผมจึงขอมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกท่านได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ขอให้ยึดถือเป็นภารกิจหลัก ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด ทุกหน่วยงาน ทุกคน จะต้องช่วยกันตรวจสอบ ช่วยกันปกป้อง และช่วยกันกำจัดสื่อและบุคคล ที่มีพฤติกรรมเป็นอันตราย เป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาติ และต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าเป็นแนวร่วมธำรงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป

2. กระทรวงมหาดไทย จะต้องยึดถือ ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานหรือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน งานทุกงานของกระทรวงมหาดไทย จะต้องเป็นไปเพื่อรับใช้และให้บริการประชาชนโดยให้คำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และนำปัญหาของพี่น้องประชาชน มาเป็นโจทย์ในการจัดทำโครงการ แผนงาน และแนวทางการทำงาน

การยึดถือประชาชน เป็นศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจของการทำงานจะต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการดำเนินชีวิตประจำวัน มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางธุรกิจ มิติทางสังคม มิติทางประเพณี วัฒนธรรม และมิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมถือว่าเป็นภารกิจที่พวกเรา ทุกคนต้องทำให้ได้ ก็คือ ต้องนำ “สยามเมืองยิ้ม” กลับคืนมาสู่ประเทศไทยให้ได้ ทั้งในความรู้สึกของประชาชนชาวไทย และความประทับใจของชาวต่างชาติที่ได้พบ ได้สัมผัสกับคนไทยเอกลักษณ์ที่มีมาแต่เดิมของสังคมไทยที่ได้รับความชื่นชมจากผู้คนทั่วโลก คือ “สยามเมืองยิ้ม” จะต้องกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ชาวมหาดไทย จะต้องเป็นแกนกลาง เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ประชาชนคนในชาติมีความรัก มีความเข้าใจต่อกัน มีน้ำใจต่อกัน

ซึ่งวิธีการที่จะทำได้ ก็คือการให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ให้มีความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงกัน ไม่ปล่อยให้ประเทศไทย คนไทย สังคมไทย ตกอยู่ใต้บรรยากาศข่าวลือ ข่าวร้าย ที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้น ชิงชัง หวาดระแวงต่อกัน และจ้องทำลายล้างกัน เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ เฉพาะกลุ่ม โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติ และประชาชนส่วนรวม ต้องทำให้ กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด ไม่มี ข้อยกเว้น และต้องไม่ยอมให้กฎหมายอยู่เหนือกฎหมายอย่างเด็ดขาด พูดถึงเรื่องนี้ผมก็ต้องขอฝาก ท่านผู้ว่าทั้งหลายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดของท่าน ท่านต้อง หาวิธีเจรจาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้มาตรการที่นุ่มนวลมีเหตุมีผล เวลาที่มีบุคคลสำคัญของ ประเทศไปเยือนจังหวัดของท่าน ต้องถือว่าท่านคือผู้ที่รับผิดชอบสถานการณ์ และต้องให้การรักษา ความปลอดภัยแก่แขกของท่านอย่างดีที่สุด ผมขออย่าให้มีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่เชียงใหม่อีก

การที่ประเทศไทยจะเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ประชาชนคนไทยจะต้อง “ยิ้ม” ได้ เสียก่อน และ ต้องยิ้มอย่างเต็มหัวใจ ยิ้มอย่างมีความสุข ยิ้มออกมาจากใจ เราจะต้องทำให้ประชาชน มีความอยู่ดี กินดี ให้ได้ ต้องทำให้ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต และดูแลครอบครัว ได้อย่างมีความสุข ต้องทำให้ประชาชนมีงานทำ ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ จะต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ

จากการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการว่าปีนี้ประเทศไทย จะมีการ เลิกจ้างแรงงานประมาณ 2 ล้านอัตรา ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และดูแลครอบครัว ผมจึงกำหนดให้การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน เป็นนโยบาย เร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องนำไปปฏิบัติ เร่งรัด ผลักดันการใช้งบประมาณ และ พิจารณาการปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดการจ้างงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา โดยมีแนวทาง ดังนี้

2.1 ทุกส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ท้องถิ่น ต้องพิจารณา ทบทวนแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาคนว่างงานในประเทศ และปรับปรุงแผนงาน การใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการจ้างงาน เช่น การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งตามแผนงานที่ เสนอมาในปีงบประมาณ 2552 มีมากกว่า 1,500 ล้านบาท ให้เป็นงบประมาณเพื่อการจ้างงาน โดยเฉพาะการจ้างงานในท้องถิ่นและชนบทให้มากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น งบยุทธศาสตร์จังหวัด และงบประมาณผู้ว่าซีไอ จะต้องนำมาพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง เพื่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุด

โครงการใดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการจ้างงาน ขอให้นำมาพิจารณาปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ผม ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านช่วยควบคุม กำกับดูแล และสั่งการหน่วยงานในบังคับบัญชาของ ท่านให้เป็นไปตามนี้ด้วย

2.2 ทุกส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการกระจายงบประมาณ ลงไปในท้องถิ่น ให้ถึงมือประชาชน เร็วที่สุด เช่น

- เงินโครงการ SML ปีงบประมาณ 2551 ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อที่จะเกิดการจ้างงานโดยเร็ว ปีงบประมาณ 2552 ต้องเบิกจ่ายได้ ภายใน 3 เดือน

- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเบิกจ่ายให้ได้เร็วที่สุด

3. การดำเนินโครงการในระดับหมู่บ้าน เช่น SML หรือกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ต้องยึดหลักการ “งบประมาณของประชาชน” คือเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้นำเสนอ พิจารณา ตัดสินใจใช้เงินกันเองตามความต้องการของประชาชน ชุมชน อย่างแท้จริง ในลักษณะ “คิดเอง ทำเอง รับผิดชอบเอง” โดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน และไม่ผิดขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น จะต้องไม่เข้าไปชี้นำ ครอบงำ หรือ ตัดสินใจแทนประชาชน

4. กระทรวงมหาดไทย ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันภัยพิบัติทาง เศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติอัน เกิดจากมนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจเดิม ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โรงงาน เลิกจ้างคนงาน ธุรกิจการเงินนอกระบบแพร่ระบาด หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน เศรษฐกิจในชุมชน ถูกแทรกแซง ประชาชนมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ปัญหาเหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นในท้องถิ่น ในชนบท ในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยมีเครือข่ายรับผิดชอบอยู่แล้ว แม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ ต้องถือว่าภารกิจของกระทรวงมหาดไทย มีความครอบคลุมกว้าง ซึ่งไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ในรูปแบบใด สุดท้ายกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น ทั้งเรื่องราคาสินค้าเกษตร การเลิกจ้าง การชุมนุมประท้วง ปิดถนน การฉ้อโกงประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงควรเข้าไปเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ ทันทีที่ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาขึ้นแล้ว จึงตามแก้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแกนหลักในการ ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลทราบล่วงหน้า ในทุกๆ กรณี โดย ขอให้แจ้งเป็นประจำ เช่นเดียวกับการรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นกำลัง สำคัญที่ช่วยงานรัฐบาลได้มาก ในภาวะที่ประเทศไทยและประชาชนกำลังจะต้องฝ่าภาวะวิกฤติทาง เศรษฐกิจ เช่นในปีนี้

5. การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP ขอให้ส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการส่งเสริม การตลาด และส่งเสริมการจำหน่ายด้วย ต้องทำให้ครบวงจร การส่งเสริมอาชีพจะต้องคำนึงถึงผล ประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเป็นไปได้ทางการตลาด ศักยภาพในการทำกำไร โครงการใดที่ ส่งเสริมอาชีพแล้ว กลับเป็นภาระให้ประชาชน ทำให้ประสบภาวะขาดทุน ไม่มีตลาดรองรับ ขอให้เลิก ทั้งหมด ไม่ให้โยนภาระให้หน่วยงานอื่นมารับปัญหาที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นอย่างเด็ดขาด

6. การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน ต้องตรวจสอบ และดำเนินการให้ ความเป็นธรรมทั้งกับประชาชนและกับรัฐ ต้องเร่งรัดตรวจสอบ ออกเอกสารสิทธิ และตอบคำถาม

ประชาชนได้ชัดเจน จะต้องตอบได้ทุกกรณีว่า “ปาร์กคน หรือ คนรูกป่า” เพื่อยุติปัญหาให้ได้ หากตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง ชอบธรรม ต้องกล้าเพิกถอน แต่หากพบว่าถูกต้องตามกฎหมาย ต้องกล้าออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก

7. การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย ต้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ข่าวสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินมาตรการกีดกันทางสังคมต่อผู้มีอิทธิพลที่ละเมิดกฎหมาย มีความผิดทางอาญา กระทรวงมหาดไทยต้องคิดหาแนวทางในการใช้ให้สังคมเข้ามามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรม และกดดันให้เลิกพฤติกรรมและการกระทำทุกชนิดที่เป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติ

8. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ชักชวนให้ประชาชนสนใจการประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นผู้นำที่กลมกลืนกับประชาชน เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาของประชาชน ไม่ทำตัวให้แปลกแยกแตกต่าง

9. การบริการประชาชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน จัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการงานของกระทรวงมหาดไทยทุกเรื่องถึงหมู่บ้าน ถึงบ้านของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน และ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน และทำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน เช่น ไปตั้งหน่วยบริการในงานเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน บริการนี้จะมีทีมงานบริการของส่วนราชการทุกหน่วยงาน และ รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็น งานทะเบียนราษฎร งานโยธา งานที่ดิน งานไฟฟ้า งานประปา จะรวมอยู่ด้วยกันใน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นบริการแบบ One Stop Service และให้ออกบริการประชาชนได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป เป็นประจำทุกสัปดาห์

นโยบายทั้ง 9 ข้อ ที่ผมมอบให้ทุกท่าน เป็นแนวทางปฏิบัตินี้ ผมจะคอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด และจะทำการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่กำหนดช่วงระยะเวลา ผมจะยึดถือความสำเร็จของงานเป็นหลัก และใช้ผลงานของท่านเป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของงาน

ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่เคารพ ผมขอถือโอกาสนี้เรียนชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจได้ว่า การเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของผม จะไม่มีการนำเอาหัวโขนที่ใส่อยู่นี้มาหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ใดทั้งสิ้น ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ ผมได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าผู้ที่นำอำนาจไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ตนเองและพวกพ้องต้องประสบกับปัญหาอย่างไร และ ผมไม่ต้องการจะเป็นเช่นนั้น

ผมเริ่มวาระทางการเมืองของผม จากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย จนถึงการเป็นรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวง และล่าสุด ก็ได้ทำหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมถือว่า

ผมได้รับเกียรติยศเกินกว่าความคาดหมายของผมมากแล้ว ผมขอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างมีเกียรติ และเมื่อใดก็ตามที่วาระการทำงานของผมในกระทรวงมหาดไทย สิ้นสุดลง ผมก็จะลุกออกไปอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เช่นเดียวกัน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ผมจะไม่มีวันทำความเสื่อมเสียให้แก่กระทรวงมหาดไทยอย่างเด็ดขาด

ผมคิดว่าท่านทั้งหลาย คงจะมีความเข้าใจต่อนโยบายของผมที่ได้มอบไว้วันนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน หากทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่น ภารกิจต่างๆ ก็จะบรรลุผล ประโยชน์ทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่พี่น้องประชาชนโดยถ้วนหน้า การทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพวกเรา ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างสมบูรณ์

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)



นโยบายกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 9 ข้อ หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาล เป็นนโยบายที่หากปฏิบัติสำเร็จจะมีประโยชน์ต่อประชาชนมาก ความทุกข์ของประชาชนจะต้องลดลงและหมดไป ความสุขก็ต้องเกิดขึ้นมา แต่ทั้งหมดจะสำเร็จได้ต้องร่วมมือกัน และมองเป้าหมายตรงกัน ให้นโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและประชาชนได้รับอย่างแน่นอน

1) การปกป้องสถาบัน

ภารกิจหลักของ ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องร่วมมือกัน คือ การปกป้องสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ต้องยอมรับว่าขณะนี้มียุคกลุ่มบุคคล มีสื่อมวลชน ที่คิดเรื่องเหล่านี้ในทางที่ไม่ดี ฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยต้องมีหน้าที่หลักที่จะต้องปกป้องแล้วทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมมือกัน

2) การสมานฉันท์คนในชาติ

นโยบายของเราทั้งหมด 9 ข้อ ถ้าคนในชาติมีแต่ความแตกแยก การจะให้นโยบายเหล่านี้ประสบความสำเร็จจะเป็นเรื่องยาก ถ้าเศรษฐกิจดี บรรยากาศทางการเมืองดี พื้นที่ประชาชนก็มีความสุข เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติมีรัฐบาลที่มีตามกติกาในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได้แถลงนโยบายเรียบร้อยแล้ว หากนำไปสู่การปฏิบัติจะบังเกิดผลแน่นอน ฉะนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้พวกเราในฐานะที่เป็นชาวมหาดไทย มีกลไกอยู่ทุกจุดในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงอยากให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มองทุกมิติของปัญหาและเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่รู้ ปัญหาในพื้นที่ ความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน และสาเหตุของปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ จะต้องมีการทำรายงานขึ้นมา ฉะนั้น ความสมานฉันท์ของคนในชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ

สิ่งสำคัญที่สุด เรื่องความแตกแยกของคนในชาติ คนที่คิดต่างกันเป็นเรื่องปกติ ในระบอบประชาธิปไตยที่คิดเหมือนกันหมดไม่ได้ แต่วันนี้หน้าที่ของคนมหาดไทย คือ ต้องทำให้คนคิดต่างกันอย่างร่วมมือกันได้อย่างมีความสุข

ส่วนพี่น้องประชาชนที่ความคิดแตกต่างทางการเมือง ต้องเรียนว่าการเมืองวันนี้ จะให้เห็นตรงกันคงต้องใช้เวลา การเมืองจะเห็นตรงกันไม่ได้ ต้องใช้เวลาอย่างแน่นอน เชื่อว่าคนของกระทรวงมหาดไทยจะร่วมมือกันอธิบาย ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้ประชาชนเห็นสิ่งที่เกิดการชุมนุม การเรียกร้อง มีแต่ปัญหา มีแต่การซ้ำเติมประเทศ ประชาชนจะเข้าใจ เราต้องทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้ ถ้าเราเดินร่วมกันมีเป้าหมายตรงกัน นโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวทั้งหมดประสบความสำเร็จ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง และการบริหารราชการแผ่นดิน การทำงานของกระทรวง จะมีความเรียบร้อย ประชาชนจะมีความสุข ฉะนั้นจึงขอฝาก ให้ร่วมมือกัน ทำงานเพื่อเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

การชี้แจงการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพีรพล ไตรทศวิทย์)



กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายรัฐบาลไว้ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

1. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ว่างงานในจังหวัด ซึ่งได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และขณะนี้ได้จัดทำแล้วเสร็จ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1.1 ผู้ว่างงาน

1.2 ผู้ที่กำลังจะว่างงาน / กำลังจะถูกเลิกจ้าง

1.3 นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณำเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนงบประมาณจังหวัด โดยพิจารณาโครงการที่ไม่มีผลต่อจ้างงานในจังหวัด เช่น การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ให้ปรับแผนเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

4. การทำข้อตกลงซื้อขายลองกองข้ามจังหวัด ณ จังหวัดปัตตานี ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชนให้หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาดได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ และฝั่งน้ำ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งงบประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ

2. การดำเนินงานสนับสนุนโครงการพระราชดำริ เป็นการขยายผลภูมิปัญญาแผ่นดินสู่ประชาชน โดยให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

- ติดตาม เร่งรัด และบูรณาการโครงการพระราชดำริให้เกิดผลสำเร็จ

- โครงการพระราชดำริประเภทแหล่งน้ำที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องบริหารจัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

- โครงการป่ารุกคน คนรุกป่า โดยกรมที่ดินได้ดำเนินการขีดเส้นแนวป่าทั่วประเทศ เพื่อ

ป้องกันการบุกรุกผืนป่า

3. การสนับสนุนการป้องกันธนบัตรปลอม โดยการประชาสัมพันธ์ถึงการตรวจสอบ มีการตั้งศูนย์ตรวจสอบธนบัตร และให้กลุ่มพลังเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยร่วมหาเบาะแสการกระทำผิด

4. การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยให้ความสำคัญกับการทำประชาคมหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น